

Họ và tên: Nguyễn Đức Thọ

Ngày sinh: 11/10/2012

Địa chỉ nhà: Số nhà 39, tổ 2, khu 3, Hồ Tu, Thị Long, Quảng Ninh

BÀI DỰ THI

Kính gửi những chiến binh áo trắng trên tuyến đầu chống dịch!

Cháu tên là Nguyễn Đức Thọ, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Minh Hạ. Hôm nay cháu viết bức thư này để gửi những lời tri ân sâu sắc nhất tới những người anh hùng trong lòng cháu đang tận tâm hết mình, chữa trị cho các bệnh nhân.

Dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp, sự biến chủng của Covid-19 đang ngày càng nguy hiểm, lây lan nhanh hơn bao giờ hết. Số ca bệnh cứ ngày một tăng lên, từ chục cả đến hàng trăm ca mỗi ngày. Và chính trong thời điểm này, sự quan trọng và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ được đặt lên hàng đầu. Họ là người trực tiếp đối mặt với những khó khăn. Họ là người mang lại sự sống. Và họ chính là liều thuốc tinh thần đang trân quý đối với mỗi người dân Việt Nam.

Cháu muốn gửi một lời cảm ơn chân thành tới các y bác sĩ đang chiến đấu hết mình trên tuyến đầu chống dịch. Thời gian qua, những cống hiến của họ cho nước nhà và mỗi người dân là vô cùng to lớn. Họ vẫn luôn làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. "Lương y như tử mẫu", sự ân cần, lo lắng, quan tâm, sự hết mình, tận tụy của họ đối với mỗi bệnh nhân khiến chúng tôi thật cảm động. Có những y bác sĩ sẵn sàng, bất chấp hiểm nguy, xung phong lên tuyến đầu chống dịch chỉ vì mục tiêu, ước nguyện thật giản dị, cao đẹp: "Tôi sẵn sàng vì đó là trách nhiệm của bản thân". Trong những ngày vừa qua, Bắc Giang đã trở thành tâm dịch, việc triệu tập các y bác sĩ là vô cùng cần thiết. Thời điểm đó, bác sĩ Nguyễn Văn Trang, năm nay 78 tuổi vẫn làm đơn xin ra Bắc Giang để chống dịch đã thực sự xúc động. Đó là lòng yêu nghề, lòng vinh dự của một người thầy thuốc tận tâm tận sức, phụng sự nhân dân. Những ngày dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, ta lại thấy những hình ảnh đẹp để vỗ cùng của những vị bác sĩ. Video một nữ y tá nhay vui vẻ giữa cái nắng gắt của ngày hè được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trên những băng ghế trong bệnh viện, đó là giây phút họ chợp



Việt Nam
QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH

Sau những vất vả của cả một ngày dài. Đợt dịch đầu tiên, Việt Nam đã ghi nhận những ca bệnh nước ngoài, đặc biệt là bệnh nhân phi công người Anh đã tạo nên một cái nhìn tốt đẹp của bạn bè quốc tế về ngành y Việt Nam. Đó là sự cố gắng, nỗ lực và tận tâm, dường như đã tạo nên một sức mạnh nội sinh thần kì: "Nếu ở một nơi nào khác trên trái đất này, tôi hẳn đã chết"

Nhưng đằng sau những cống hiến hết mình, những vất vả mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, đằng sau đó chính là những nỗi buồn, những nỗi lo lắng khôn nguôi. Họ vẫn còn cơ gia đình. Những vị y bác sĩ đã về nhà không về nhà cả năm trời, họ phải liên tục trực ở bệnh viện để chăm sóc cho những bệnh nhân. Có những bác sĩ chu me mắt ngày trong khi dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, họ không thể gặp gỡ với mẹ cha trong giờ phút ly biệt. Những nỗi nhớ, những nỗi đau vẫn luôn sâu kín và thấm lặn trong tâm hồn của những người bác sĩ, những giọt nước mắt vẫn rơi trong sự thiếu thốn tình cảm của những người thân yêu...

Các bác sĩ ơi, cố lên cháu và mọi người dân Việt Nam, đội ngũ cao bộ ngành y, dường như đã trở thành một phần ruột thịt, mọi người vẫn luôn ở bên danh trọn những tình cảm thân yêu nhất đến những con người tận tâm trên chiến đấu chống dịch. Đó là sự biết ơn, sự trân trọng vô cùng tới những hi sinh thầm lặng, những nỗi vất vả không thể nào thấu hết của những y bác sĩ. Xin dành tặng đến họ, những điều tuyệt vời nhất với những cống hiến hết mình của các chiến sĩ ngành y

GỬI NGÀN LỜI TRI ÂN!

Thân ái!

Hoà

Nguyễn Đức Hoà



Gửi ngàn lời tri ân!



Cố lên!

Vì đồng bào, chúng ta phải chiến đấu tiếp thôi! ♥!